

Số: 03 /CT-UB

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 01 năm 2000

CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ TUYÊN QUANG

**BẢN SAO**

**CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**Về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong**  
**công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông**

Sau hơn 4 năm thực hiện các Nghị định 40/CP và 36/CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở tỉnh ta có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông của nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường.

Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn diễn ra tình trạng: Lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè; sử dụng phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không có giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và vệ sinh môi trường, giấy phép vận tải hàng hoá đường bộ, thủ tục kinh doanh vận tải. Nhiều người điều khiển phương tiện vận tải thuỷ, xe gắn máy chưa có giấy phép điều khiển phương tiện đúng quy định. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế, coi thường pháp luật, tính mạng của mình và của người khác v.v... Công tác quản lý Nhà nước về an toàn giao thông có nơi, có lúc còn buông lỏng, hiệu quả chưa cao.

Tình trạng trên là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và số vụ tai nạn giao thông còn ở mức đáng lo ngại, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg ngày 27-12-1999 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

UBND tỉnh Chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện ngay những công việc sau đây:

**1. Sở Giao thông-vận tải :**

a. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã và cơ quan liên quan:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân.

Có kế hoạch bổ sung, thay thế, làm mới hệ thống cọc tiêu, biển báo, phao tiêu đường thuỷ ... Nhất là tại các vị trí xung yếu. Kiểm tra lại toàn bộ tình



trạng kỹ thuật của các cầu yếu; cấm đủ biển hạn chế tải trọng xe qua cầu và kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện. Rà soát, tiếp tục việc đặt mốc lộ giới trên các tuyến đường đúng quy định.

Kiểm tra, giải toả và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ công trình giao thông, sử dụng mặt nước để khai thác cát, sỏi sai quy định, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xây dựng quy chế hoạt động và đảm bảo an toàn của các bến đò, phà qua sông.

b. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải hàng hoá, hành khách đường bộ và đường thuỷ nội địa (gọi chung là phương tiện vận tải), chú trọng công tác quản lý phương tiện vận tải thông qua đăng ký hành chính theo quy định. Thống kê các loại phương tiện vận tải hiện có theo từng huyện, thị xã.

Thường xuyên kiểm tra, thực hiện các biện pháp để mọi phương tiện vận tải phải có đủ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn giao thông mới được tham gia giao thông công cộng. Đình chỉ hoạt động và không cấp giấy phép lưu hành cho các phương tiện vận tải không đủ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn giao thông.

Xử lý theo pháp luật đối với các trường hợp: Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và chế độ đăng ký, lưu hành phương tiện vận tải; không có giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và vệ sinh môi trường mà vẫn tham gia hoạt động giao thông công cộng, các phương tiện chở quá khổ, quá trọng tải (đặc biệt là vận tải hành khách đường bộ và đường sông); vi phạm các quy định về vận tải hành khách tại các bến xe khách, các bến đò khách đường sông.

c. Quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra để có biện pháp nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, công tác đào tạo, thi sát hạch và cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ và đường thuỷ nội địa, đảm bảo đúng qui chế của Bộ Giao thông vận tải. Nếu để xảy ra sai sót, tiêu cực thì Giám đốc Sở Giao Thông vận tải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Củng cố lực lượng Thanh tra giao thông, nâng cao tính thực thi pháp luật nghiêm chỉnh và hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh, đúng qui định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

## **2. Công an tỉnh :**

a. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21/CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ, Chỉ thị 12/CT-UB ngày 05-12-1999 và Chỉ thị này của UBND Tỉnh. Kết hợp tuyên truyền giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật về trật tự an toàn giao

thông với việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chủ trì, tổ chức có hiệu quả sự phối hợp giữa Cảnh sát giao thông - Cảnh sát trật tự - Thanh tra giao thông giải quyết những điểm nóng về trật tự an toàn giao thông như họp chợ tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường có chợ phiên trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các bến xe, bến thuyền gắn máy...

b. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn giao thông, diễn biến tăng-giảm đầu phương tiện, kết quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông hàng tháng, quý, năm gửi về UBND Tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh .

### **3. Sở Giáo dục và đào tạo :**

Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Trường học phổ thông các cấp, các Trường chuyên nghiệp, cao đẳng và cơ sở đào tạo dạy nghề tăng cường công tác giáo dục về ý thức và luật lệ an toàn giao thông. Có kế hoạch kết hợp với ngành Công an, ngành Giao thông vận tải tổ chức tập huấn về luật lệ an toàn giao thông cho đội ngũ giáo viên giảng dạy về an toàn giao thông. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xây dựng chế độ " Tự quản" trật tự an toàn giao thông khi tan trường (áp dụng đối với các Trường phổ thông ven đường giao thông). Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với xử lý kiên quyết những học sinh vi phạm luật lệ giao thông, xử lý kiên quyết và nghiêm minh nhất học sinh tham gia, cổ vũ tề đua xe trái phép.

### **4. Sở Văn hoá-thông tin,**

Hướng dẫn, kiểm tra để thống nhất mẫu kích thước, vị trí treo biển quảng cáo để không ảnh hưởng đến tầm nhìn và sự chú ý của người điều khiển phương tiện giao thông để đề phòng tai nạn giao thông. Dỡ bỏ ngay các biển quảng cáo không đúng quy định.

### **5. Đài phát thanh - truyền hình tỉnh và các Đài huyện, thị :**

Phối hợp với các ngành: Giao thông-vận tải, Công an, Văn hoá thông tin dành một phần thời lượng phát sóng, truyền thanh để phổ biến luật lệ về trật tự an toàn giao thông; đưa tin kịp thời, thiết thực về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

### **6. Sở Tài chính-vật giá**

Cân đối nguồn thu nộp ngân sách từ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, cấp kinh phí cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đúng qui định của Nhà nước.

### **8. UBND các huyện, thị xã :**

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Kiểm tra trên toàn địa bàn để giải toả ngay mọi trường hợp lấn



lang bảo vệ các công trình giao thông, xử lý kiên quyết các trường  
t.

t tình trạng họp chợ ở ven đường và ở ngã ba, ngã tư đường giao  
ững nơi có nhu cầu mua, bán hàng hoá thành khu vực tập trung  
có chợ, phải khẩn trương quy hoạch, cấp đất xây dựng chợ. Qui  
hải đảm bảo chợ cách đường giao thông tối thiểu là 100 m theo qui  
ị định 172/1999/NĐ-CP ngày 7-12-1999 của Chính phủ.

ng kiểm tra các chủ phương tiện vận tải tham gia kinh doanh vận  
ch và vận tải hàng hoá trong việc chấp hành các qui định về trật tự  
thông.

UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, phát  
quyết kịp thời ngay tại địa bàn các trường hợp lấn chiếm lòng  
è, hành lang bảo vệ các công trình giao thông, xử lý kiên quyết các  
vi phạm.

nh yêu cầu Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị  
UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện ngay Chỉ thị  
ý báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện và những vướng mắc phát  
ND Tỉnh để có biện pháp giải quyết kịp thời. /.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  
CHỦ TỊCH**

gia | báo  
cáo  
ỉnh |  
D Tỉnh  
loàn thể cấp tỉnh  
ỉnh  
HĐND tỉnh  
th  
à án ND tỉnh  
xã, xã, phường, thị trấn  
g UBND Tỉnh



Hà Phúc Mịch